
Stjórnarfundur	29.05.2017	
	

1.	Skipa	í	störf	nýrrar	stjórnar:	
Hilmar	er	settur	formaður,	Svana	gjaldkeri	og	Guðríður	ritari	
		
2.	Ábending	um	galla	á	kostningu	til	eins	stjórnarmans	á	ársfundi	FogH:	
Stjórn	hefur	borsit	ábending	um	að	vafi	leiki	á	því	hvort	Sunna	hafi	verið	löglegur	
frambjóðandi	til	stjórnarsetu,	þar	sem	hún	hefur	ekki	verið	eigandi	af	hundi	í	deildinni	
í	tvö	ár.	Þetta	verður	kannað	betur	og	ráða	leitað	hjá	Stjórn	HRFI	um	framhaldið.	
		
3.	Kynna	málefni	fulltrúarráðsfund	sem	haldin	var,	Hilmar	og	Sunna	Dís	mættu	á	
hann	fyrir	hönd	FH.	
		
4.	Tvö	bréf	sem	höfðu	borist	stjórn	FogH		varðandi	tengiliði:	
Stjórn	FogH	hafa	borist	tvær	óskildar	kvartanir	um	tengiliði	(orðið	soldið	síðan).	Nú	er	
nauðsinlegt	að	fara	að	taka	á	þeim	málum.	Stjórn	ákveður	að	ræða	við	viðkomandi	
tengiliði,	mynna	á	mikilvægi	þess	að	sýna	fyllsta	hlutleysi	þegar	kemur	að	
hudnum/Ræktunum/eigendum	og	minna	á	mikilvægi	þess	að	tengiliður	sýni	ávallt	
kurteisi		og	fagmennsku	í	samskiptum	við	aðra	félagsmenn.	
		
5.	Kynningarmál	deildar	eins	og	Stórhundadagar	í	Garðheimum:		
skilgreina	þarf	betur	í	hvaða	höndum	starfið	á	að	vera	og	koma	á	reglum	um	starf	
tegniliða	varðandi	þessi	mál.	
		
6.	Áætla	að	halda	fund	með	tengiliðum	í	haust:	
Það	er	kominn	tími	á	hitta	tengiliði	og	fara	yfir	ýmis	málefni.	Tengiliðir	hafa	verið	mis	
duglegir	að	uppfæra	t.d	árangur	sýninga/Vinnuprófa	og	fleira	á	síður	sínar.	Stjórn	
þarf	aðfara	yfir	með	tengiliðum	hvaða	verkefni	Stjórn	ætlist	til	að	tengiliður	hafi	
yfirumsjón	með.	
		
7.Deildarsýning	Fh	á	næsta	ári	
Stjórnarmönnum	finnst	nauðsinlegt	að	leggja	fljótlega	af	stað	í	vinnu	við	að	
skipuleggja	deildarsýningu	2018.	Leiðinlegt	að	sýningin	verði	ekki	haldin	2017	
		
8.	Næsti	stjórnarfundur	áætlaður	12.	júlí	
	


